

BUNDIT NEWS LETTER

...สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาคนให้มีคุณภาพสู่สากล...

บัณฑิตวิทยาลัยนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559



เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและทีมงานบัณฑิตวิทยาลัยนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2559 ต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.ประดิษฐ์ มีสุข, รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร, รศ.ดร.วันชัย ธรรมสังการ, ผศ.ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา, ดร.สมปอง รักษาธรรม และ ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน ซึ่งผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็นผลการดำเนินงานในด้านการบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยเฉพาะการทำตามพันธกิจในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับสูงกว่าปริญญาตรีซึ่งต้องมีมาตรฐานในการทำงานเพื่อให้การจัดการศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

GRADUATE NEWS



เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีวาระที่สำคัญได้แก่การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด หลักสูตรจึงมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษา

เก็บมาฝาก...NEWS TIPS

- สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 5 "สร้างองค์ความรู้ สู่ทองเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 9 มกราคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ <http://irdmcrucru.ac.th/Ird/home.php>
- คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "การเปลี่ยนแปลงผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสาร ในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง" วันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.pnc2017.com
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ <http://research2017.bsru.ac.th/index.html>
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (GRC2017) ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ <http://gs.rmu.ac.th/grc2017/>

ผู้สนใจส่งข้อมูล สารสนเทศ ข่าวสาร กิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ส่งรายละเอียดมาได้... กองบรรณาธิการ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 โทร.075 377438 หรือ e-mail: graduate_nstru@hotmail.com